

BÁO CÁO

Về việc giải quyết, giải trình ý kiến Kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6, khóa VIII

Thực hiện Công văn số 6341/UBND-TH ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh về việc báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6 khóa VIII, UBND huyện Hải Lăng báo cáo như sau:

1. Đối với kiến nghị của cử tri xã Hải An: *Tuyến đường Quốc phòng tại xã Hải An dù đã được sửa chữa nhưng vẫn chưa đảm bảo an toàn, mặt đường trời mưa đọng nước, ngập nước làm mất cảnh quan, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, do đó cần có biện pháp sửa chữa đồng bộ hoặc làm mới.*

Tuyến đường ĐH.62 (đường Hải An - Hải Khê) thuộc Quy chung Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị; tuyến có chiều dài 10,84 km, điểm đầu nối ĐT.583 và điểm cuối xã Hải Khê, mặt đường láng nhựa rộng 3,5m. Qua thời gian sử dụng lâu năm đã làm cho cường độ mặt đường láng nhựa bị rạn nứt, đặc biệt là số lượng các xe lưu thông vận chuyển vật tư, vật liệu phục vụ thi công các công trình tại Khu kinh tế Đông nam Quảng Trị qua lại trên tuyến rất lớn nên có một số đoạn bị hư hỏng mặt đường. Mặt khác, hiện trạng tuyến đường hiện nay do nhà cửa hai bên tuyến cao hơn nên, mặt đường hệ thống hạ tầng thoát nước dọc hai bên tuyến chưa được đầu tư xây dựng nên mỗi khi trời mưa gây ra đọng nước mặt đường.

Thời gian qua, huyện đã cố gắng khắc phục vấn đề nêu trên; đồng thời đang tiếp tục triển khai duy tu bảo dưỡng thường xuyên để khắc phục, sửa chữa theo Quyết định số 1437/QĐ-UBND ngày 11/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt kế hoạch bảo dưỡng thường xuyên đường tỉnh, đường huyện, đường xã năm 2021 sử dụng vốn ngân sách nhà nước đối ứng cho dự án Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (Dự án LRAMP). Tuy nhiên, nguồn kinh phí còn hạn hẹp, vì vậy, kính đề nghị tỉnh quan tâm, bố trí kinh phí hỗ trợ nâng cấp lại tuyến đường, trong đó có hệ thống thoát nước dọc hai bên tuyến.

2. Đối với kiến nghị của cử tri xã Hải Phú: *Các cầu bắc qua kênh thủy lợi N2 địa bàn thôn Long Hưng được xây dựng từ năm 1980, đến nay đã xuống cấp không đảm bảo tải trọng lớn, ảnh hưởng đi lại, đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư sửa chữa, xây dựng cầu mới có tải trọng để giao thông đi lại được thuận tiện.*

UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Hải Phú xem xét, cân đối ngân sách địa phương, nguồn vốn đầu tư QSD đất của xã để bố trí đầu tư xây mới, nâng cấp các công trình trên địa bàn xã, trong đó có các công trình cầu, đường. Mặt khác, huyện đã đưa vào kế hoạch huy động các nguồn lực đầu tư các công trình về giao

thông, tuy nhiên vẫn chưa cân đối được. Vì vậy, kính đề nghị tỉnh quan tâm, bố trí kinh phí đầu tư xây dựng, sửa chữa các công trình cầu nêu trên.

3. Đối với kiến nghị của cử tri thị trấn Diên Sanh: Đường sang vùng Càng Cây Đa do ảnh hưởng lụt bão của 02 năm 2020 và 2021, sạt lở hư hỏng nặng. Đây là đường giao thông liên xã quan trọng giữa thị trấn Diên Sanh, xã Hải Phong và các vùng Càng, đề nghị các cấp quan tâm, sửa chữa.

Tuyến đường nối từ đường ĐT582B đến Nhà thờ Cây Đa thuộc địa phận thị trấn Diên Sanh dài 1.300m là tuyến đường chính đi lại của người dân KDC Diên Trường, thị trấn Diên Sanh và 06 vùng Càng còn lại thuộc các xã khác. Năm 2018, được sự quan tâm của Sở GTVT tỉnh Quảng Trị đã bố trí 1,5 tỷ đồng từ nguồn vốn bảo trì đường bộ để đắp cao nền và cứng hóa mặt đường rộng 3m bằng BTXM. Tuyến đường chạy dọc theo kênh tách nước cát, nằm giữa đồng ruộng nên thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở vào mùa mưa. Năm 2020, do ảnh hưởng của các đợt lũ lụt, mái taluy lề đường bị xói lở sâu vào mặt đường với chiều dài hơn 850m, UBND huyện đã chỉ đạo thị trấn Diên Sanh khắc phục đắp mái taluy bằng đất cấp phối đồi; tuy nhiên, trong mùa mưa lũ năm 2021, mái taluy này tiếp tục bị sạt lở nhiều đoạn. Để khắc phục, sửa chữa kịp thời, không để tiếp tục sạt lún mặt đường, UBND huyện đã chỉ đạo thị trấn Diên Sanh tạm thời bồi đắp đất cấp phối đồi các điểm xói lở nặng và đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khảo sát, lập phương án bồi đắp và gia cố mái taluy bằng tấm lát bê tông, với kinh phí khoảng 1,5 tỷ đồng nhưng chưa cân đối được nguồn vốn. Vì vậy, kính đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ từ nguồn vốn khắc phục lụt bão để sửa chữa kiên cố trong năm 2022.

UBND huyện kính báo cáo UBND tỉnh biết, chỉ đạo./.

Nơi nhận: ↙

- Hội đồng nhân dân tỉnh (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- TT HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- CVP, CV;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Lê Đức Thịnh